

Số: /BC-UBND

Hoàng Lưu, ngày 08 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC năm 2023 của Phòng Nội vụ

Thực hiện thông báo số 353/TB-UBND ngày 06/11/2023 của UBND huyện Hoàng Hóa về kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2023 tại các xã, thị trấn. UBND xã Hoàng Lưu báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế theo thông báo kết quả kiểm tra như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện:

- UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức đa dạng như thông qua các hội nghị, qua hệ thống loa truyền thanh xã, trên trang thông tin điện tử xã...

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC:

a. Cải cách thể chế:

- Về tình trạng văn bản sai thể thức và kỹ thuật trình bày, văn bản căn cứ vào văn bản hết hiệu lực: Chủ tịch UBND xã đã chấn chỉnh và yêu cầu công chức Văn phòng, các công chức khác có liên quan nghiêm túc tiếp thu và khắc phục.

b. Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

+ Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ BCCI.

+ Chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện số hóa hồ sơ đầu ra và thực hiện đúng quy định.

c. Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số hiện đại hóa nền hành chính:

+ Tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử các lĩnh vực Văn hóa cơ sở, thi đua khen thưởng...

+ Chỉ đạo thư ký ISO bổ sung Danh mục hồ sơ, danh sách phân phối tài liệu, danh mục TTHC được xây dựng theo quy trình ISO.

+ Yêu cầu các công chức chuyên môn bổ sung Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài hiện hành, danh mục tài liệu nội bộ, danh mục hồ sơ của các công chức chuyên môn.

+ Xây dựng lại quy trình ISO áp dụng văn bản mới hiện hành đối với các TTHC đã hết hiệu lực.

+ Nhanh chóng thực hiện tiếp nhận Hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử các lĩnh vực có phát sinh hồ sơ: Văn hoá cơ sở, thi đua khen thưởng...

+ Yêu cầu Công chức liên quan đến lĩnh vực người có công, Bảo trợ xã hội tang cường tiếp nhận nhập trên phần mềm một cửa đầy đủ, đúng thực tế, không để hồ sơ bên ngoài

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC năm 2023. UBND xã Hoàng Lưu báo cáo Phòng Nội vụ theo quy định./

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ Huyện(b/c);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Hạnh

